

Lắk, ngày 09 tháng 9 năm 2022

Số: 01 /QCPH-THPTNCT-CAX-HCMHS

## QUY CHẾ

**Phối hợp giữa Trường THPT Nguyễn Chí Thanh với Công an xã Krông Nô và Hội Cha mẹ học sinh trong việc triển khai xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”**

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT của liên Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, danh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn: “*An toàn về an ninh, trật tự*”; Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực trường, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Công an xã Krông Nô và Hội Cha mẹ học sinh thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp triển khai xây dựng mô hình “*Trường học an toàn về an ninh, trật tự*” năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định nội dung và biện pháp phối hợp giữa Trường THPT Nguyễn Chí Thanh với Công an xã Krông Nô và Hội Cha mẹ học sinh trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường và khu vực xung quanh nhà trường; triển khai mô hình “*Trường học an toàn về an ninh, trật tự*”.

2. Quy chế này được áp dụng đối với Trường THPT Nguyễn Chí Thanh với Công an xã Krông Nô, Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

## **Điều 2. Nguyên tắc phối hợp**

1. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường, là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cơ quan công an là nòng cốt.

2. Công tác phối hợp được thống nhất từ lãnh đạo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh của trường và cán bộ, công an viên xã Krông Nô căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, tổ chức. Khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trường học phải bảo đảm sự chủ động, kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

## **Điều 3. Nội dung phối hợp**

1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung quy chế, quy định của xã, tổ dân phố, của phường về an ninh trật tự, an ninh xã hội cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao cảnh giác, nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trong khu vực.

2. Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, ứng phó giải quyết kịp thời những tình huống phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trong nhà trường, khu vực xung quanh trường.

3. Phối hợp trong quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và người thân của cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và ở nơi cư trú. Bảo vệ an ninh, an toàn của cha mẹ, người thân học sinh khi đến trường.

4. Phối hợp điều tra, xem xét, xử lý các vụ việc liên quan an ninh trật tự nảy sinh trong nhà trường và khu vực xung quanh trường.

5. Phối hợp xây dựng, tổ chức quản lý mô hình tự phòng, tự quản trong triển khai xây dựng mô hình “*Trường học an toàn về an ninh, trật tự*” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc .

6. Phối hợp trong trao đổi thông tin có liên quan đến công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, công dân của địa phương và các mối quan hệ liên quan đến người thân, gia đình học sinh,

## **Chương II**

### **TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP**

#### **Điều 4. Trách nhiệm chung**

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường; cán bộ Công an xã Krông Nô và cha mẹ học sinh.

2. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Công an xã Krông Nô và Hội Cha mẹ học sinh thường xuyên đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và địa phương.

3. Khi có vụ việc phát sinh liên quan đến cán bộ, viên chức, người học và công dân địa phương vi phạm nội quy của Trường, nội quy, quy định của thôn, buôn hoặc có xích mích gây mất đoàn kết ở khu vực, các lực lượng phối hợp phải thống nhất giải quyết đảm bảo có tình, có lý, đúng pháp luật, giữ gìn mỗi đoàn kết thống nhất giữa chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và nhà trường.

4. Trong trường hợp phát hiện tội phạm hoặc hỏa hoạn xảy ra ở khu vực trường, Nhà trường và Công an xã Krông Nô phải huy động lực lượng tập trung giải quyết.

5. Khi có vụ việc phát sinh phức tạp ngoài khả năng giải quyết của nhà trường, Công an xã và cha mẹ học sinh thì các bên phải thống nhất báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Đối với những vụ việc xảy ra trong địa bàn huyện thì báo cáo về Công an huyện Lắk; đối với vụ việc xảy ra với học sinh tại địa phương thì gia đình học sinh phải báo cáo với chính quyền địa phương. Đồng thời thông báo với Công an xã Krông Nô và nhà trường để hỗ trợ giải quyết trong phạm vi chức năng, quyền hạn cho phép.

## **Điều 5. Trách nhiệm cụ thể**

### **1. Đối với Trường THPT Nguyễn Chí Thanh**

a. Quán triệt nội dung thông tư số 06/2015/TTLT/ BCA -BGDDT và Quy chế phối hợp này đến tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

b. Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

c. Tổ chức chỉ đạo xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ Quy định bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP.

d. Quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của ngành, nội quy, quy chế của trường; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự

an toàn xã hội; xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết với tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn; xây dựng nếp sống văn minh, cơ quan văn hóa, không gây ô nhiễm môi trường, không để xảy ra dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân trên địa bàn.

đ. Thực hiện nghiêm túc các quy định có liên quan đến hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo; tiếp nhận, sử dụng viện trợ, học bổng của cá nhân, tổ chức nước ngoài; chủ động cung cấp cho cơ quan công an thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngoài để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

e. Có biện pháp quản lý chặt chẽ học sinh, không để học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

f. Thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường và cha mẹ học sinh biết những nội quy, quy định của xã, phường, tổ dân phố, của địa phương để thực hiện nghiêm khi vào địa phương cư trú.

g. Khi phát hiện công dân trong địa bàn vi phạm nội quy ra vào cơ quan, vi phạm pháp luật trong khu vực do trường quản lý, phải kịp thời nhắc nhở, tùy theo tính chất vụ việc mà lập biên bản vi phạm, đồng thời thông báo ngay cho Công an xã để phối hợp giải quyết.

h. Khi được địa phương thông báo có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường vi phạm nội quy, quy ước an ninh trật tự, quy định của tổ dân phố, của phường, xã hoặc vi phạm an ninh trật tự ở địa phương, lãnh đạo nhà trường phải kịp thời xem xét, xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm và thông báo kết quả cho chính quyền địa phương biết (nếu là học sinh vi phạm thì thông báo kịp thời về gia đình).

i. Thường xuyên giữ mối liên hệ với Công an xã Krông Nô, đại diện Hội cha mẹ học sinh tại trường để thông báo về tình hình an ninh trật tự trong nhà trường, đồng thời bàn các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.

## **2. Đối với Công an xã Krông Nô**

a. Quán triệt nội dung Thông tư số 06/2015/TTLT/BGDĐT-BCA và quy chế phối hợp này đến tất cả các bộ phận liên quan. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Quy chế phối hợp trong toàn lực lượng Công an xã; có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường và các khu vực lân cận nhà trường.

b. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức giáo dục công dân ở địa phương chấp hành tốt kỷ cương, pháp luật, nội quy, quy ước của địa phương, xây dựng tinh thần đoàn kết giữa địa phương với Trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Phối hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học, cán bộ, nhà giáo.

c. Thực hiện nghiêm túc quy chế đã ký kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa nhà trường, Hội Cha mẹ học sinh với Công an xã; tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ban đêm trong các ngày cao điểm, ngày nghỉ cuối tuần.

d. Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động dịch vụ: hàng quán, internet, trò chơi điện tử, karaoke,... làm ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh và an ninh, trật tự khu vực xung quanh nhà trường.

đ. Khi phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường vi phạm nội quy, quy định về an ninh trật tự, vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện tụ tập gây rối an ninh trật tự, kịp thời thông báo cho nhà trường phối hợp giải quyết. Nếu vụ việc có tính chất phức tạp có liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên phải xử lý đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời lập biên bản bắt người vi phạm và thông báo cho nhà trường, cơ quan chức năng để xem xét xử lý.

e. Khi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh thông báo công dân của địa phương vi phạm nội quy của nhà trường, Công an xã phải kịp thời xem xét xử lý và thông báo cho Nhà trường biết kết quả.

### **3. Đối với gia đình học sinh**

1. Thường xuyên chủ động liên lạc với nhà trường qua giáo viên chủ nhiệm hoặc lãnh đạo nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của con em mình. Nếu thay số điện thoại, phải báo lại ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp cha mẹ học sinh. Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh có quyền tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, chương trình phối hợp và phương pháp giáo dục học sinh của nhà trường. Yêu cầu nhà trường thường xuyên thông báo kết quả học tập và rèn luyện của con em mình; tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường.

3. Quản lý tốt thời gian nghỉ của học sinh tại gia đình. Nếu thấy có hiện tượng bất thường, phải báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để kịp thời tìm hiểu, giải quyết.

4. Trong trường hợp học sinh vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội, phải cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan do nhà trường hoặc cơ quan công an yêu cầu; tuân thủ nghiêm những quy định của pháp luật để phối hợp giải quyết.

## **Chương III**

### **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **Điều 6. Trách nhiệm thực hiện**

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh, lực lượng Công an xã Krông Nô và cha mẹ học sinh chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Các cá nhân và tổ chức, đoàn thể trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Ban Đại diện hội Cha mẹ học sinh và Công an xã Krông Nô căn cứ chức năng nhiệm vụ và

tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế này.

### **Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo**

1. Công tác trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất và giải quyết vụ việc phức tạp nảy sinh liên quan tới an ninh, trật tự căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân và nhiệm vụ được giao theo phân công của các bên.

2. Hàng quý, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Ban Đại diện Hội cha mẹ học sinh và Công an xã Krông Nô tổ chức giao ban về tình hình thực hiện quy chế phối hợp.

### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký../.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Đắk Lắk;
- UBND xã Krông Nô;
- Công an xã Krông Nô;
- Hội CMHS;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN CA  
XÃ KRÔNG NÔ**

*(Đã ký)*

**Thiếu tá Trần Hưng Đạo**

**ĐẠI DIỆN HỘI CMHS**

*(Đã ký)*

**Đinh Văn Hội**

**ĐẠI DIỆN TRƯỜNG  
THPT NGUYỄN CHÍ THANH**

*(Đã ký)*

**Bùi Quang Định**